



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 43/2542

วันที่ 31

มีนาคม 2542

เรื่อง มาตราการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ฐาน และวิธีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ กิจการวิเทศธนกิจ และบริษัทเงินทุน

ในวันนี้ (31 มีนาคม 2542) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ฐาน และวิธีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ กิจการวิเทศธนกิจ และบริษัทเงินทุน ดังนี้

1.) ปรับลดอัตราการดำรงเงินฝากขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ของธนาคารพาณิชย์ และกิจการวิเทศธนกิจ ซึ่งไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ลงจาก  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของฐานเงินฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากต่างประเทศ แต่ยังคงอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งหมดไว้ที่ร้อยละ 6 ของฐานเงินฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากต่างประเทศตามเดิม

2.) กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์และกิจการวิเทศธนกิจที่ดำรงเงินฝากไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเกินจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำในปีหนึ่ง สามารถนำส่วนที่เกินไปรวมในปีถัดไปได้ 1 ปีหนึ่ง แต่ทั้งนี้ ส่วนที่นำไปรวมนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องดำรงในปีหนึ่ง และในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์และกิจการวิเทศธนกิจที่ดำรงเงินฝากไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ไว้ไม่ถึงจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำในปีหนึ่งก็ให้สามารถนำเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในปีถัดไปได้ มารวมเข้าในปีที่ขาดอยู่ได้ แต่ทั้งนี้ ส่วนที่นำมารวมนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องดำรงในปีที่ขาดอยู่ และส่วนที่นำมารวมนั้นจะต้องถูกหักออกจากจำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับการคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงในปีถัดไป

3.) เปลี่ยนการนับระยะเวลาของนิยาม "เงินกู้ระยะสั้น" ใหม่ จะเดิม 1 ปี เท่ากับ 364 วัน เป็น 1 ปี เท่ากับ 365 วัน เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งการกำหนดใหม่จะทำให้เงินกู้ยืมหรือได้รับจากต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ กิจการวิเทศธนกิจ และบริษัทเงินทุนที่ได้กู้ใหม่หลังจากวันประกาศ ซึ่งมีอายุเท่ากับ 1 ปี (365 วัน) ต้องนำมารวมเป็นฐานคำนวณสำหรับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องด้วย

การปรับเปลี่ยนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบในครั้งนี้ จะช่วยลดต้นทุนสินเชื่อของสถาบันการเงินให้ต่ำลงและเพิ่มสภาพในระบบเศรษฐกิจส่วนหนึ่งด้วย ในขณะเดียวกันก็จะลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของประเทศไทยลงได้ เพราะมีการ ยอมให้เกลี่ยการดำรงเงินฝากไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่างปีหนึ่ง รวมทั้งทำให้มีการใช้นิยามทางการเงินที่เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้ออกประกาศให้สถาบันการเงินทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

---

*Posted 2 APL 1999*